

Số: 10/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 2 năm 1985

CHỈ THỊ

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy định bổ sung về việc quản lý vũ khí và vật liệu nổ

Từ sau khi thành phố được hoàn toàn giải phóng đến nay, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được sự hỗ trợ tích cực của đông đảo nhân dân thành phố, chúng ta đã thu hồi một khối lượng vũ khí lớn do kẻ địch bỏ lại và một phần đáng kể do cá nhân chiếm giữ, chứa chấp sử dụng bất hợp pháp tự nguyện đem nộp. Chỉ thị 2 năm 1983 – 1984 ta đã thu hồi 2.804 súng quân dụng các loại, 20.754 viên đạn; 315 lựu đạn; 79,2kg thuốc nổ. Đáng chú ý có 706 súng (hầu hết là súng ngắn) thu được trong tay bọn tội phạm.

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ có nhiều tiến bộ và dần dần đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn một khối lượng vũ khí bất hợp pháp nằm trong tay bọn tội phạm hình sự, bọn phản động và phần tử xấu. Nổi lên là bọn lưu manh côn đồ hung hãn thường dùng vũ khí gây án, giết người, cướp của và một số tên chuyên sinh sống bằng nghề buôn bán vũ khí bất hợp pháp.

Những thiếu sót nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ta làm chưa liên tục, chưa rộng khắp, khối lượng vũ khí của địch để lại ta thu hồi chưa hết, còn một số vũ khí trong tay bọn tội phạm hình sự và bọn phản động, công tác quản lý của ta chưa chặt chẽ, bọn tội phạm móc nối với bọn suy thoái, biến chất trong nội bộ ăn cắp mua bán vũ khí. Nhưng sơ hở nhất là buông lỏng công tác quản lý, tình trạng sử dụng vũ khí bừa bãi, vô nguyên tắc trong một số đơn vị được trang bị vũ khí. Một số cán bộ được trang bị vũ khí không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý và sử dụng, mất cảnh giác để cho kẻ xấu, người thân sử dụng vũ khí để gây án, có một số trường hợp gây tác hại nghiêm trọng.

Để thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 94/HĐBT ngày 2-7-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý vũ khí quân dụng, thu hồi cho hết số vũ khí, vật liệu nổ, khắc phục những tồn tại nói trên, đưa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ đi vào nề nếp cùng với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần 3, chào mừng kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố, chào mừng lần thứ 95 ngày sinh Bác Hồ kính yêu, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị cho các ngành các cấp từ nay đến trung tuần tháng 5-1985 cần phải tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản sau đây :

I- THU HỒI CHO HẾT VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ BẤT HỢP PHÁP VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM :

A) Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ :

1. Mở đợt phát động quần chúng rộng khắp từ trong cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học... đến ngoài nhân dân, lấy tổ sản xuất, công tác và tổ dân phố làm đơn vị, làm cho từng công dân, từng hộ gia đình quán triệt chủ trương, tự nguyện, tự giác đem nộp, phát hiện các trường hợp tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí bất hợp pháp.

2. Trong lực lượng vũ trang và các ngành có vũ khí vật liệu nổ; trước hết là trong công an và quân đội tiến hành đợt tổng kiểm tra từng cán bộ, chiến sĩ và từng đơn vị, làm từ cơ sở lên. Đi đôi với tổng kiểm tra, cần tiến hành có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, động viên tất cả cán bộ, chiến sĩ tự nguyện, tự giác đem nộp vũ khí đang chứa chấp, sử dụng bất hợp pháp.

3. Tất cả các trường hợp tự nguyện đem nộp vũ khí, vật liệu nổ không hợp lệ đều được hoan nghênh và tùy theo từng trường hợp sẽ được xét thưởng thỏa đáng.

4. Giao cho công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tiếp nhận, thu hồi, phân loại và đề xuất xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ do các cá nhân và đơn vị đem nộp.

B) Xử lý các trường hợp vi phạm:

1. Ba ngày sau khi có thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cá nhân, đơn vị, (bao gồm các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp và nhân dân) có vũ khí; vật liệu nổ tàng trữ bất hợp pháp không chịu đem nộp *sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật hiện hành.*

2. Những người sử dụng vũ khí, vật liệu nổ bất hợp pháp có hại đến an ninh và trật tự an toàn xã hội phải bị bắt giữ và nghiêm trị kịp thời.

3. Những người được trang bị vũ khí, để vũ khí cho người khác sử dụng bất hợp pháp, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà xử lý thích đáng, hoặc truy tố trước pháp luật.

II- CHẤP HÀNH ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ, VẬT LIỆU NỔ CỦA NHÀ NƯỚC.

1. Công an thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố dự thảo các quy định cụ thể về trang bị, quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ trong các ngành, các cấp, các đơn vị ở thành phố.

2. Liên ngành công an – Bộ chỉ huy quân sự thành phố cần có kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện, đôn đốc các ngành các cấp thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 94 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý sử dụng vũ khí và vật liệu nổ.

3. Liên ngành công an – lao động và Liên hiệp công đoàn thành phố cần có kế hoạch kiểm tra các quy trình xây dựng, bảo đảm kỹ thuật vận hành các lò hơi ở các xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã và tổ hợp cơ khí không để xảy ra tai nạn gây thiệt hại về tính mạng sức khỏe con người và tài sản xã hội chủ nghĩa.

III- KHEN THƯỞNG:

1. Tất cả các trường hợp tự nguyện đem nộp vũ khí, vật liệu nổ và cán bộ chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc trong việc thu hồi vũ khí vật liệu nổ đều được ghi nhận thành tích và tùy theo mức độ đều khen thưởng thích đáng.

2. Giao cho Giám đốc Công an thành phố xem xét quyết định hình thức khen thưởng đối với từng trường hợp cụ thể.

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ bất hợp pháp và tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, các ngành, các cấp cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và lợi ích của vấn đề này để thực hiện tốt Nghị định 94 của Hội đồng Bộ trưởng và chỉ thị này của Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội của thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Chánh